



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖ /ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคล ที่มีความเหมาะสมก่อนเข้ารับการประเมินผลงานและให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเปิดเผย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ นั้น

บัดนี้ มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน ระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวเยาวรัตน์ สุขปัชชา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๐๔ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ขอเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ และส่วนราชการเดิม โดยได้เสนอผลงานมาเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมิน จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จำนวน ๑ เรื่อง
เรื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส

หากผู้ใดเห็นว่าบุคคลรายดังกล่าวได้จัดทำผลงานที่เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน เสนอสัดส่วนของ ผลงานเป็นเท็จ หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้ จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำขึ้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือมีข้อทักท้วง ประการใดๆ ขอให้แจ้งมายังกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณา ดำเนินการตามมาตรการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุรจิตต์ อินทรจิต)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์